

Đào tạo “Nâng cao kỹ năng số cho phóng viên” khu vực phía Nam

18:47 29/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 29/11/2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Google News Initiative tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao kỹ năng số cho phóng viên” khu vực phía Nam.

Chương trình đào tạo có sự góp mặt của các giảng viên: Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng Biên tập báo VietnamPlus, ông Vũ Thế Cường, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Quản lý hợp tác chiến lược ngành Tin tức & xuất bản, khu vực Đông Nam Á, Google.



Đông đảo phóng viên báo chí tham dự lớp tập huấn.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, chuyển đổi số là con đường tất yếu của tất cả các cơ quan báo chí nếu không muốn bị “đào thải” và chiếm mất vị thế trong làng báo chí công nghệ”.



Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

“Việc chuyển đổi này không chỉ giúp báo chí trở nên chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn hơn, mà còn nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền, phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước và định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, chuyển đổi số giúp gia tăng trải nghiệm độc giả, cá nhân hóa nội dung, tạo nguồn thu mới, và giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng”, ông Dũng nhấn mạnh.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm mục đích đào tạo kỹ năng sử dụng các sản phẩm và công nghệ hỗ trợ quá trình tác nghiệp của phóng viên; cách áp dụng tối ưu các sản phẩm và công nghệ trong quá trình sản xuất tin bài; tối ưu sản xuất các định dạng tin bài mới; sử dụng dữ liệu trong sản xuất

tin và và công cụ AI cho phóng viên để xây dựng các câu chuyện đa phương tiện sinh động, hấp dẫn hơn.



Ông Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng Biên tập Báo VietnamPlus trao đổi tại buổi tập huấn.

Theo nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng Biên tập báo VietnamPlus chia sẻ rằng, việc áp dụng công cụ số đã mang lại hiệu quả rõ rệt tại các tòa soạn hiện nay. Đặc biệt là việc thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, kể câu chuyện thông qua dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu... Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong báo chí ở Việt Nam hiện nay không phải là một hành trình dễ dàng. Các cơ quan báo chí và phóng viên phải vượt qua được rào cản về tư duy, công nghệ và cách tiếp cận để khai thác tối đa tiềm năng của các công cụ kỹ thuật số.

Tại buổi tập huấn, ông Vũ Thế Cường, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ, Google đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà báo tiếp cận các công cụ tìm kiếm thông tin và thẩm định dữ liệu. Ông đề cập đến Google Search và các công cụ khác giúp các nhà báo xác minh thông tin một cách nhanh gọn, chính xác, giúp rút ngắn được thời gian làm việc và mang lại hiệu quả cao.



Giảng viên Vũ Thế Cường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ về Google search và các công cụ khác.

Tại chương trình đào tạo, nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí khu vực phía Nam đã được trao đổi. Các nhà báo mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình tập huấn, đào tạo có chất lượng cho đội ngũ phóng viên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là các kỹ năng số trong bối cảnh hiện nay.

Thùy Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/dao-tao-%E2%80%9Cnang-cao-ky-nang-so-cho-phong-vien%E2%80%9D-khu-vuc-phia-nam>

